

Liên hệ

Bà Đinh Đoan Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84-28) 3828 7900 – Ext: 266

Email: saokim@shinhan.comkimdinhsb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM CHÍNH THỨC ÁP DỤNG CÁC TỶ LỆ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức công bố triển khai áp dụng các tỷ lệ LCR và NSFR trong quản lý rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực Basel III. Việc liên tục nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro theo những chuẩn mực quốc tế tiên tiến nhất, khẳng định sự chú trọng của Ngân hàng Shinhan đối với công tác quản trị rủi ro.

So với chuẩn mực Basel II đang được triển khai rộng rãi tại nhiều ngân hàng ở Việt Nam, chuẩn mực Basel III tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn vốn và cải thiện khả năng giám sát và quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Một trong những cập nhật trọng yếu là 02 chỉ số LCR (Liquidity coverage ratio – Tỷ lệ dự trữ thanh khoản) và NSFR (Net stable funding ratio – Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng) chính thức được đưa vào khuôn khổ quản trị rủi ro của Basel.

Theo đó, chỉ số LCR hướng tới mục tiêu đảm bảo ngân hàng có đủ tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong 30 ngày, kể cả khi gặp điều kiện bất lợi. Điều này cho phép ban lãnh đạo và cơ quan chủ quản có thời gian để đưa ra các phương án xử lý phù hợp, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực lên ngân hàng cũng như toàn hệ thống tài chính.

Chỉ số NSFR yêu cầu các ngân hàng duy trì một cấu trúc vốn bền vững, hạn chế sự phụ thuộc vào các nguồn vốn tài trợ bán buôn ngắn hạn đối với tất cả các khoản mục tài sản nội và ngoại bảng. Nhờ vậy, các nguồn tài trợ vốn thường xuyên của ngân hàng sẽ được duy trì ổn định hơn, giảm nguy cơ vị thế thanh khoản bị xói mòn dẫn tới khủng hoảng ngân hàng cũng như căng thẳng toàn hệ thống.

Dựa trên sự hỗ trợ từ kinh nghiệm triển khai Basel III của ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc và tư vấn của các chuyên gia, Ngân hàng Shinhan đã xây dựng hệ thống tính toán tự động LCR and NSFR từ kho dữ liệu rủi ro tập trung, đồng thời thiết lập hạn mức nội bộ, cũng như tích hợp chỉ số vào cơ chế giám sát rủi ro toàn diện theo tần suất hàng ngày.

Trong tương lai, Ngân hàng Shinhan cam kết sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế hiện đại nhất, góp phần vào sự ổn định chung của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 29 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2020) và giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam trong ba năm liên tiếp (2020, 2021 và 2022). Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á ba lần liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/